



Mùa Xuân hy vọng trong Năm Thánh hy vọng

Quý cha và toàn thể anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến,

Mùa Xuân Ất Tỵ đang đến khi chúng ta vừa bước qua ngưỡng cửa của năm 2025, năm được Đức Thánh cha Phanxicô chọn là Năm Thánh hy vọng. Dịp Tết cổ truyền có tầm quan trọng đặc biệt đối với chúng ta: Đó là lúc tạm gác lại những lo toan vất vả của cuộc sống thường ngày để vui hưởng những ngày đầu xuân trong niềm hy vọng một năm mới đầy ân phúc.

Hoán cải và trở về với Chúa

Đối với người Do thái, Năm Thánh là thời kỳ tha nợ, hàn gắn những mối quan hệ rạn nứt và tái lập sự trung thành với giao ước. Đối với Kitô hữu, Năm Thánh là thời gian hòa giải, lập lại mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, với anh chị em và với toàn thể thụ tạo. Đây là lúc chúng ta nhìn lại bản thân, suy ngẫm về những gì đã làm, điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống, giúp chúng ta tiếp tục bước đi trong hy vọng.

Trong thời gian ân sủng này, người tín hữu được mời gọi thường xuyên đến với bí tích Hòa giải để tìm được bình an nội tâm và ơn tha thứ của Thiên Chúa: *“Bí tích Hòa giải không chỉ là một ân huệ thiêng liêng tuyệt diệu mà còn là một bước quyết định, thiết yếu và không thể thiếu trên hành trình đức tin của mỗi người. Chính ở đó, chúng ta để cho Chúa tẩy xóa tội lỗi, chữa lành tâm hồn, nâng chúng ta lên và ôm lấy chúng ta, cho chúng ta biết được khuôn mặt dịu dàng và nhân ái của Người”* (Spes non confundit, 23).

Tòa Ân giải Tối cao mời gọi tất cả các linh mục sẵn sàng và quảng đại dành nhiều thời giờ giải tội, tạo thuận tiện cho các tín hữu lãnh nhận ơn giao hòa, giúp họ được hưởng dồi dào ơn thánh Chúa.

Trở nên dấu chỉ hy vọng

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi chúng ta trở thành dấu chỉ hy vọng trong thế giới đang rất cần điều đó. Nhiều người thực sự lo lắng cuộc sống sẽ đi về đâu và có thể bị cám dỗ mất hy vọng. Chúng tôi nghĩ đến những người ít thực hành đức tin, những người mất đi điểm tựa đạo đức trong Hội thánh, những người trẻ với tương lai bấp bênh vì không có việc làm. Chúng tôi cũng nghĩ đến ngày càng nhiều người con của giáo phận rời bỏ quê hương. Có quá nhiều thứ khiến người ta suy sụp tinh thần, vì lo lắng cho hiện tại và tương lai, cho bản thân và cho người thân tha hương. Hy vọng không chỉ là sự lạc quan hay cảm thấy hài lòng về tương lai. Đó là nhân đức được xây dựng trên nền tảng vững chắc là sức mạnh và lòng thương xót của Thiên Chúa, sự trung thành và tình yêu của Người. Niềm hy vọng Kitô giáo không lừa dối hay làm thất vọng vì nó dựa trên niềm xác tín rằng *“không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”* (Rm 8,39).

Năm Thánh là cơ hội để tập trung vào Chúa Kitô, để cử hành đức tin và thông truyền đức tin cho người khác. Nếu chúng ta đào sâu mối quan hệ của mình với Chúa và tự tin chia sẻ